

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2021**

1. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Sa Đéc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021) tại Khóm 1, Phường 3, thành phố Sa Đéc. Đây là đơn vị được tỉnh và thành phố chọn làm điểm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Nổi bật trong năm qua, đời sống người dân trong khóm từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,8%; trên 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Ban công tác mặt trận khóm 1 đã tham mưu địa phương hỗ trợ trên 20 tấn gạo, nhu yếu phẩm cho người dân toàn phường bị phong tỏa, hỗ trợ 132 suất học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 78 triệu đồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Đồng Tháp - Prây Veng trao đổi, hợp tác thúc đẩy kinh tế biên giới

Hai bên thống nhất nội dung định hướng công tác năm 2022, đó là tiếp tục thực hiện Đề án đối ngoại giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; hội đàm, ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác thường niên giữa hai tỉnh. Các lĩnh vực trọng tâm là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; công tác quản lý đường biên, cột mốc; lĩnh vực thương mại, y tế, giáo dục; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khu vực biên giới.

Cùng với đó là phối hợp, đồng thuận sửa chữa, nâng cấp tải trọng cầu Dinh Bà; công bố Hiệp định vận tải đường bộ cặp Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà – Bon-tia Chác-crây; quan tâm, theo dõi vấn đề người Campuchia gốc Việt Nam, phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia và chính quyền tỉnh Prây Veng có kiến nghị, giải pháp, kế hoạch giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Tháp Mười tăng cường biện pháp phòng, chống dịch và khôi phục sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu huyện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện để khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất. Trước mắt, tập trung toàn lực để ngăn chặn sự lây lan của các ổ dịch trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường công tác thu - chi ngân sách; tổ chức triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, công tác xây dựng nông thôn mới; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất sau khi dịch Covid-19 ổn định, phấn đấu đến cuối năm, 100% công ty, doanh nghiệp hoạt động trở lại; tập trung công tác quy hoạch khu, cụm công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, du lịch v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

Chiều 09/11, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai cho vay theo Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính

phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mời xem chi tiết tại đây.

5. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ Di tích Gò Tháp

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm nghiên cứu, bổ sung, nhận diện và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của di tích Gò Tháp, trở thành điểm giới thiệu, tôn vinh giá trị của nền văn hóa Óc Eo và lịch sử đấu tranh giữ nước của địa phương được lưu giữ tại di tích; phát huy giá trị di tích Gò Tháp để nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn, kết nối với các di tích khác trong khu vực, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; làm căn cứ pháp lý cho công tác quản lý và triển khai các dự án thành phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Ngày 09/11: Ghi nhận 379 ca mắc Covid-19

Trong ngày 09/11, toàn tỉnh ghi nhận 379 ca mắc Covid-19 (tăng 28 ca so với hôm qua), trong đó có 19 ca về từ vùng dịch, 71 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 04 ca trong cơ sở điều trị, 180 ca trong khu phong tỏa, 105 ca trong cộng đồng.

Tổng số ca dương tính 11.575 ca (trong đó, có 1.015 ca từ vùng dịch về, tính từ ngày 01/10/2021 đến nay). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với vắc xin phòng Covid-19

Để nâng cao hiệu quả trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, tránh bỏ sót đối tượng ưu tiên và gây khó khăn cho người dân, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo rà soát lập danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cho người từ 50 tuổi trở lên.

Cùng với đó chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tiếp nhận thông tin, bố trí vắc xin và tổ chức tiêm cho người dân trên địa bàn, kể cả những người đã được tiêm mũi 1 ở những điểm tiêm khác về cư ngụ, để đảm bảo toàn bộ người dân được tiêm chủng, tiếp cận bình đẳng vắc xin phòng Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949